

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII¹, Ban Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức họp thẩm tra Báo cáo số 398/BC-UBND ngày 07/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ban Pháp chế báo cáo kết quả như sau:

I. VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023, như sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh theo chương trình, kế hoạch đề ra². Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đã được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện³; tình hình quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã

¹ Thông báo số 39/TB-TTHĐND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum.

² Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự TTATGT đường bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 17-CT-TU ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 18 tháng 9 năm 2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy...

³ Lực lượng Công an các cấp tiếp đã phối hợp với các ngành liên quan đăng tải 24.535 tin, bài viết và 61.873 lượt bình luận tuyên truyền, phân bác quan điểm sai trái trên không gian mạng. Sở Tư pháp đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC cho 80 đại biểu là cán bộ, công chức của các sở,

hội; đấu tranh, phòng, chống tội phạm được kiểm soát triển khai đồng bộ, trọng tâm tập trung vào các loại tội phạm hoạt động theo băng nhóm, “tín dụng đen”, cờ bạc, xâm phạm sức khỏe, , ma túy... Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát huy và thực hiện thường xuyên⁴. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định.

2. Về kết quả phòng, chống vi phạm hành chính và tội phạm

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống vi phạm pháp luật hành chính và tội phạm; phân công trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện.

- Tình hình vi phạm hành chính: Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 22.454 trường hợp⁵, tăng 2.655 trường hợp so năm 2022, chủ yếu là về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ.

- Tình hình tội phạm kéo giảm so với năm 2022. Về trật tự xã hội phát hiện là 406 vụ, giảm 22 vụ; về kinh tế, chức vụ, môi trường 56 vụ, giảm 34 vụ; về ma túy 82 vụ, giảm 05 vụ.

- Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; tạm giữ, bắt tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn; điều tra, xử lý tội phạm; thi hành án hình sự và quản lý giam, giữ được thực hiện đảm bảo quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo ổn định. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính được tăng cường; các biện pháp phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm và tấn công, trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm được triển khai thực hiện; tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022.

2. Về hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh. Về tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh tăng 13,4% so với cùng kỳ 2022,

ban ngành thuộc tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và một số công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn các huyện, thành phố; biên soạn, in ấn và phát hành 08 loại Tờ gấp phổ biến pháp luật về xử lý VPHC đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý VPHC.

⁴ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về “phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trong kỳ đã tuyên truyền, vận động cá biệt người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo được 317 lượt, qua đó nhận được sự ủng hộ, phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tích cực chuẩn bị tổ chức các Hội nghị gặp mặt người có uy tín trong cộng đồng dân cư năm 2024.

⁵ Riêng lực lượng Công an đã phát hiện 18.373 trường hợp (tăng 10,2% với cùng kỳ năm 2022)

trong đó tập trung chủ yếu là vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí⁶, đất đai, xây dựng.

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tuy đã được kiềm chế và kéo giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra chủ yếu ở địa bàn thành phố Kon Tum và một số huyện như Đăk Hà, Ngọc Hồi, Đăk Tô⁷. Trong đó tội phạm về trật tự xã hội chiếm 48,07%; tội phạm về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường và sở hữu chiếm 29,7%; tội phạm về ma túy chiếm 21%; tội phạm về tham nhũng, chức vụ chiếm 0,85%; tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp chiếm 0,28%. Nổi lên là các loại tội phạm như: giết người, trộm cắp tài sản; cố ý gây thương tích hoặc làm tổn hại sức khỏe cho người khác; xâm hại tình dục, nhất là xâm hại tình dục trẻ em; tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái pháp chất ma túy; đánh bạc; lừa đảo; vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông có ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông chưa cao, thường xuyên vi phạm các quy định về đảm bảo TTATGT nhưng chưa được xử lý kịp thời.

Trong hoạt động điều tra còn có hạn chế, khuyết điểm mà Viện Kiểm sát đã chỉ ra nhưng chưa được đề cập trong báo cáo, chưa nêu rõ hạn chế khuyết điểm⁸; số vụ án tạm đình chỉ, số vụ trả hồ sơ để điều tra bổ sung còn nhiều⁹; việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm còn thiếu sót về trình tự, thủ tục trong quá trình giải quyết nguồn tin¹⁰; tỉ lệ giải quyết án về kinh tế, môi trường chưa đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội.

III. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM NĂM 2024

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thêm một số nội dung sau:

⁶ Tai nạn giao thông xảy ra 67 vụ, làm 69 người chết, 68 người bị thương. Tăng so với cùng kỳ năm 2022 17 vụ, 18 người chết và 38 người bị thương. Nổi lên là TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ cao (40 vụ, chiếm 59,7%).

⁷ Theo đánh giá về tình hình tội phạm tại Báo cáo số 681/BC-VKS ngày 06/11/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

⁸ Theo đánh giá tại Báo cáo số 681/BC-VKS ngày 06/11/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Qua công tác THQCT, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự còn phát hiện vi phạm về thời hạn gửi hồ sơ đề nghị VKS gia hạn thời hạn tạm giam, thay thế biện pháp ngăn chặn; khi tiếp nhận vụ việc Hạt kiểm lâm không thông báo bằng văn bản cho VKS để thực hiện chức năng kiểm sát; không thống kê biên bản, tài liệu, chưa đánh số bút lục; không lập biên bản giao nhận tài liệu; ĐTV chưa thực hiện các yêu cầu điều tra của VKS khi tiến hành xác định hiện trường không mời KSV tham gia; Yêu cầu CQĐT cung cấp tài liệu để kiểm sát việc khởi tố, điều tra; quyết nguồn tin về tội phạm không được chuyển kịp thời đến VKS để thực hiện chức năng kiểm sát.

⁹ Trong kỳ, hoạt động điều tra tạm đình chỉ 50 vụ (hết thời hạn điều tra chưa xác định được bị can); các cơ quan tiến hành tố tụng trả 18 hồ sơ đề điều tra bổ sung (VKSND hai cấp trả 03 vụ/14 bị can, Tòa án trả 15 vụ/56 bị cáo).

¹⁰ Theo đánh giá tại Báo cáo số 681/BC-VKS ngày 06/11/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: CQĐT không gửi bản kết luận pháp y cho VKS, vi phạm nội dung quyết định trưng cầu giám định, vi phạm trong việc phân loại và lập hồ sơ tin báo, tố giác tội phạm, vi phạm về thời hạn thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm; Chậm ra quyết định phân công Phó thủ trưởng CQĐT, Điều tra viên thụ lý nguồn tin; Công an xã thu thập, kiểm tra, xác minh sơ bộ tài liệu, chứng cứ chưa đầy đủ theo quy định; Lấy lời khai của người dưới 18 tuổi nhưng quá hai giờ làm việc; sử dụng số tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm theo mẫu cũ; Phân loại nguồn tin chưa đầy đủ các cột mục theo quy định; Phân loại nguồn tin không đúng mẫu quy định...

1. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương có giải pháp đổi mới hình thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, hiệu quả với tình hình thực tế hiện nay. Qua đó nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa và chấp hành pháp luật của cán bộ công chức và người dân. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về vi phạm hành chính, hình sự; về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhất là các giao dịch trên không gian mạng, đầu tư tiền ảo, ngoại tệ “tín dụng đen”, về nguy hại của ma túy, các hành vi và biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em... để người dân nâng cao cảnh giác và phòng, chống tội phạm.

2. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, thực hiện tốt các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu xâm nhập, phá hoại của các thế lực thù địch.

3. Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, phối hợp đấu tranh trấn áp nhằm kéo giảm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực về trật tự xã hội, kinh tế, môi trường, tham nhũng, ma túy, sử dụng công nghệ cao, ...;

Đẩy nhanh tiến độ điều tra làm rõ những vụ án đang giải quyết, vụ việc nổi cộm, trọng điểm, phức tạp theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và dư luận xã hội quan tâm; rà soát, kịp thời phục hồi điều tra các vụ án tạm đình chỉ. Nâng cao tỉ lệ giải quyết các vụ án về kinh tế, môi trường theo nghị quyết của Quốc hội. Tăng cường tuần tra kiểm soát và có giải pháp xử lý phù hợp các hành vi vi phạm luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, phòng chống cháy nổ.

4. Chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong báo cáo của Viện Kiểm sát, báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 6 xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Trần Bá Tuấn